



*Vi một xã hội tương lai an toàn và có nhiều lựa chọn*

## **THÔNG CÁO BÁO CHÍ**

***Phát hành ngay***

### **LỄ CHIA TAY HỌC VIÊN “CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC” CỦA CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN**

Ngày 27/7/2018 tại Hà Nội, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Văn phòng JICA Việt Nam phối hợp với Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ chia tay 59 học viên Việt Nam nhận học bổng theo học các khóa đào tạo thạc sĩ mùa Thu năm 2018 tại Nhật Bản trong khuôn khổ “Chương trình Học bổng Phát triển Nguồn nhân lực (JDS)” thuộc loại hình Viện trợ Không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) thực hiện. Sự kiện còn có sự tham gia của các cựu học viên JDS và đại diện các cơ quan Nhà nước có cán bộ theo học chương trình JDS.

Chương trình JDS tạo điều kiện cho cán bộ, công chức trẻ có năng lực công tác tại các cơ quan Nhà nước học tập tại các trường đại học ở Nhật Bản, nhằm đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng lãnh đạo, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong tương lai và góp phần tăng cường mối quan hệ giữa Nhật Bản với các nước tiếp nhận. Đến nay, chương trình đã và đang được thực hiện tại Việt Nam và 14 quốc gia khác. Tính đến năm 2017, chương trình đã tiếp nhận và đào tạo được 3.970 sinh viên. Tại Việt Nam, chương trình được triển khai từ năm 2001, đến nay Việt Nam đã tiếp nhận 514 suất học bổng, đứng đầu trong số các nước tham gia chương trình này.

Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao tại Việt Nam, chương trình JDS năm 2018 dành cho Việt Nam đã tăng số lượng học viên theo học chương trình đào tạo thạc sĩ lên 59 và bổ sung thêm chương trình đào tạo tiến sĩ dành cho 3 học viên, tăng lên cả về quy mô và loại hình đào tạo so với số lượng tối đa 30 suất học bổng và chỉ triển khai đào tạo thạc sĩ mỗi năm như các năm từ 2017 trở về trước.

Tháng 7/2017, JICA đã ký kết Thỏa thuận Viện trợ không hoàn lại trị giá 741 triệu Yên cho đợt tuyển sinh tại các trường đại học Nhật Bản năm 2018. Trải qua quá trình tuyển chọn khắt khe, 3 học viên đã trúng tuyển chương trình đào tạo tiến sĩ và đã nhập học vào tháng 4/2018. Sự kiện hôm nay được tổ chức để tiễn 59 học viên chương trình đào tạo thạc sĩ nhập học vào mùa Thu tới tại Nhật Bản. 59 học viên này sẽ học tập và nghiên cứu 18 chuyên ngành thuộc các trụ cột phát triển của Việt Nam tại 16 trường đại học Nhật Bản trong thời gian 2 năm.

Trong bối cảnh Việt Nam và Nhật Bản đã và đang thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng, JICA sẽ tăng cường hợp tác hơn nữa trên lĩnh vực nền tảng là phát triển nguồn nhân lực mà trong đó chương trình JDS là một điển hình.

*Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với:*

**Văn phòng JICA tại Việt Nam**

Tầng 11, Tòa nhà Corner Stone

16 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

ĐT: (84-24) 3831 5005 (máy lẻ 125)

Chị Lê Quỳnh Anh (Cán bộ Truyền thông)